

ĐÔNG HƯNG

Đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng



Nông dân xã Đông Động (Đông Hưng) áp dụng phương thức cấy cải tiến SRI.

Những năm gần đây, việc đưa cơ giới hóa, áp dụng phương pháp sản xuất tiên tiến vào đồng ruộng được nhiều địa phương của huyện Đông Hưng thực hiện...

về diện tích cấy máy mạ khay. Ông Vũ Ngọc Khanh, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Để giải quyết bài toán thiếu lao động trong sản xuất nông nghiệp...

phục vụ gia đình và cấy thuê cho các hộ khác. Số máy cấy mạ khay của toàn xã đã tăng lên 25 máy cấy, mỗi vụ cấy được 220ha (chiếm 83% tổng diện tích gieo cấy).

sào/ngày; giảm 30% lượng giống so với cấy tay; cả công cấy, giống và gieo mạ chỉ mất 250.000 đồng/sào trong khi cấy tay...

người. Chị Vũ Thị Nga, thôn Lam Điền, xã Đông Động cho biết: Từ lâu gia đình đã thuê máy cấy mạ khay để cấy nhanh, đỡ vất vả.

suất cao hơn. Để tránh nắng nóng, tôi tranh thủ cấy sáng sớm và ban đêm. Đến giờ, toàn bộ diện tích của gia đình đã được cấy xong.

Không chỉ có Nguyễn Xá, Đông Động mà nhiều xã khác của huyện Đông Hưng bà con nông dân đã chủ động mở rộng diện tích cấy lúa bằng máy...

Đầu tư gần 15 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường ĐH.78



Thi công đường ĐH.78 đoạn từ dốc An Lộng đến UBND xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ).

Được triển khai thi công từ tháng 4/2019, đến nay, công trình đường ĐH.78 đoạn từ dốc An Lộng đến UBND xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) đã hoàn thành gần 50% khối lượng.

Theo quyết định phê duyệt, tuyến đường có chiều dài 2,3km, được thiết kế theo quy mô đường cấp V đồng bằng, bề rộng nền đường 7,5m, trong đó bề rộng mặt đường 5,5m, bề rộng lề đất mỗi bên 1m.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 15 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2018 - 2020.

PHẠM HƯNG

THÀNH ĐOÀN Tổ chức trên 50 đợt ra quân vệ sinh môi trường

Bằng nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả, Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình đang là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch đẹp hướng ứng chủ đề năm của thành phố "Chinh trang, phát triển đô thị".

MINH NGUYỆT

Bậc học mầm non thu hơn 950 triệu đồng từ mô hình "VAC"

Năm học vừa qua, nhờ phát huy tốt mô hình phòng, chống suy dinh dưỡng, toàn bậc học mầm non đã thu được hơn 951,478 triệu đồng từ mô hình "VAC" tạo nguồn thực phẩm sạch từ chăn nuôi, trồng rau, củ, quả tại vườn trường và phong trào cha mẹ trẻ hỗ trợ thực phẩm sạch.

ĐẶNG ANH

Việc hàng nghìn nông dân trong tỉnh được học và áp dụng tốt kiến thức vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp đã giúp cho chủ trương tích tụ ruộng đất, mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao hơn; quá trình cơ giới hóa nông nghiệp của tỉnh diễn ra nhanh và nông dân được hưởng lợi nhiều hơn.

Hiệu quả chương trình tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp

tiết kiệm được chi phí vừa duy trì công việc liên tục. Niềm vui của ông Trung cũng là cảm xúc của gần 8.000 chủ máy cơ khí nông nghiệp trong tỉnh vì họ thực sự làm chủ các phương tiện sau khi tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức.

Việc nông dân có kiến thức vận hành và tự bảo dưỡng, sửa chữa được máy móc khi bị hư hỏng đã giúp cho bà con yên tâm đầu tư mua sắm phương tiện phục vụ sản xuất của mình và làm dịch vụ tại địa phương.

nông dân mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc nông nghiệp đã giúp cho địa phương tổ chức sản xuất thuận lợi, đúng lịch thời vụ góp phần giành những mùa vụ bội thu.

những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị ngành Nông nghiệp của địa phương và tạo cơ hội cho bà con làm giàu.



Nông dân được hướng dẫn kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy làm đất.

Sau gần 4 năm triển khai để án tập huấn lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp phục vụ cơ khí hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh, đến nay, đã có 7.987 nông dân là chủ máy, lao động vận hành máy cơ khí nông nghiệp ở hơn 200 xã trong toàn tỉnh được trang bị các kiến thức về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp.

vệ thực vật, máy gặt đập liên hợp, máy xay xát, máy sục khí, máy bơm nước, quạt đập nước... Với hình thức tập huấn truyền đạt lý thuyết kết hợp với hướng dẫn thực hành, sau các lớp tập huấn, 100% học viên biết vận hành máy móc đúng quy trình và tự sửa chữa được một số hỏng hóc thông thường về phần cơ, điện, nhiệt của máy móc.

Nông dân có kiến thức cơ bản về máy móc, vận hành đúng quy trình còn giảm thiểu tai nạn, thương tích trong lao động, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và duy trì hoạt động sản xuất thường xuyên.

KNẮC DUẤN

VŨ THƯ

Nhiều điểm canh đê bị bỏ hoang

Điểm canh đê là một trong những công trình phụ trợ quan trọng phục vụ công tác trực, canh gác đê đồng thời là nơi tập kết vật liệu hộ đê của các xã duyên giang trong mùa mưa bão.

đù nằm sát mặt đê nhưng điểm canh đê khoảng 15m² bị bỏ hoang, cánh cửa sổ, cánh cửa ra vào đều không có, tường bong tróc, tróc cả gạch vữa, mái nứt toác. Bên trong điểm, gian ngoài la liệt phân bò, ăm thấp, mùi hôi thối xộc lên; cách một bức tường, ở gian trong thì om, số đèn vào chính thì không khỏi hoang hốt khi thấy rác rưởi, kim tiêm đã qua sử dụng vứt bừa bãi ở nền đất.

trâu bò vào trú ngụ, phòng uế rất mất vệ sinh, đặc biệt ban đêm thường có các đối tượng nghiện ma túy đến tụ tập ở trong điểm canh đê gây tâm lý lo lắng cho người dân, không bảo đảm an ninh trật tự.

nữ. Ngoài ra, các vật tư, phương tiện phục vụ công tác hộ đê cũng không thể tập kết trong điểm mà phải để ở khu vực khác, gây khó khăn cho việc xử lý, bảo vệ đê khi tình huống nguy cấp xảy ra.

như vậy, thì điểm canh đê rất cần để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, canh coi, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra để bảo vệ an toàn đê. Tuy nhiên, qua khảo sát, trong tổng số 73 điểm canh đê trên địa bàn, hầu hết là các điểm được xây dựng từ nhiều năm trước, đến nay đều đã xuống cấp nghiêm trọng, phổ biến trong tình trạng lún sụt, nứt, bong tróc, mất cánh cửa, bỏ hoang, ở nhiều môi trường, thậm chí nhiều điểm canh đê trở thành điểm tụ tập, diễn ra tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện hút.

hưởng trực tiếp, khó khăn cho lực lượng gác nước, canh đê mỗi mùa mưa bão. Trước thực trạng này, Hạt Quản lý đê huyện Vũ Thư đã chủ động tham mưu cho huyện thành lập các nguồn lực huy động kinh phí từng bước đầu tư nâng cấp, xây dựng các điểm canh đê; gắn liền việc xây dựng, nâng cấp các điểm canh đê khi thực hiện nâng

cấp, tu bổ các công trình đê diều. Năm 2019, huyện đã hoàn thiện xây dựng mới các điểm Ngô Xá (xã Nguyễn Xá), điểm số 9 (xã Hiệp Hòa), điểm số 11 (xã Song Lăng) và sửa chữa, nâng cấp điểm số 10 (xã Song Lăng)... Tuy nhiên, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp lại toàn bộ các điểm

canh đê đã xuống cấp để bảo đảm an toàn cho lực lượng gác nước và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ đê diều góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa bão, đồng thời bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại các khu vực điểm canh đê.

QUỲNH LŨU



Điểm canh đê Ngô Xá (xã Nguyễn Xá, huyện Vũ Thư) được đầu tư xây mới.